

Sau "yêu" bao nhiêu ngày thì thử que thử thai chính xác?

Sau lúc "làm chuyện ấy" bao lâu thì cần thử thai để biết kết quả chính xác không chỉ là băn khoăn của không ít cặp hai vợ chồng mà lại là mối quan tâm của rất nhiều bạn gái trẻ. Hãy cùng khảo sát về câu hỏi này qua các chia sẻ bài viết này của những chuyên gia phòng khám phụ khoa Hưng Thịnh nhằm có thêm kiến thức để biết chuẩn xác mình mang thai hoặc không sớm nhé!

Để có khả năng có bầu thì cần đảm bảo thời gian trứng gặp tinh trùng. Dù cho bạn không dùng một số phương pháp tránh thai khi giao hợp tình dục tuy nhiên Nếu đó là thời điểm trứng không rụng thì khả năng mang bầu không cao. Do đó, để mang thai theo ý định những nữ có nguy cơ sử dụng cách đặc tính ngày trứng rụng cũng như có giao hợp đúng hôm này, nhưng biện pháp này chỉ phù hợp đối với người có những ngày kinh nguyệt đều đặn 28 – 30 ngày.



nhieu cơ thể nghĩ tính khoảng thời gian rụng trứng khó tuy nhiên không tận gốc như thế. đối với những cơ thể có những ngày kinh nguyệt đều đặn, khoảng thời gian giữa vòng kinh nghĩa là khoảng 15 ngày sau lúc hôm kinh cuối cùng chấm dứt, khi này dịch tiết âm đạo ra nhiều hơn thông thường thì đó là triệu chứng của hôm rụng trứng.

Theo [Bác sĩ CKI Trần Thị Thành](#) mỗi bên buồng trứng có nghĩa vụ rụng trứng trong 1 chu kỳ, trứng có thể sống trong tầm khoảng từ 12 – 24 giờ. thời điểm này rất lý tưởng để có bầu, tần suất quan hệ thời điểm này là rất quan trọng Nếu mà bạn muốn mang bầu như ý muốn.

Sau khi "làm chuyện ấy" bao ngày thì có thể thử que thử thai chính xác?

với thắc mắc sau "yêu" bao ngày thì có khả năng thử thai được của nhiều phái đẹp, các chuyên gia phòng khám Hưng Thịnh cho thấy, sau lúc giao hợp 10 hôm là bạn có khả năng biết bản thân mang thai hoặc không với giải pháp lấy que thử thai. Que thử thai có khả năng cho rằng kết trái mang thai kịp thời sau "lâm trận" từ 10 - 15 hôm, nhưng kết trái thử thai chuẩn xác là sau khi người nữ bị chậm kinh từ 1 tuần trở lên.

Thử thai với que thử đối với độ chính xác cao

biện pháp lấy que thử thai tại nhà dễ dàng cũng như dễ dàng cần phải đáng kể phụ nữ Trên thực tế áp dụng. Bạn có khả năng mua que thử ở các hiệu thuốc để định vị chính mình có bầu hay chưa sau khoảng 10 hôm nói từ hôm có "yêu" tuy vậy nên lưu ý nên mua ở những trung tâm y tế đảm bảo, que thử thai đạt tiêu chuẩn.

Que thử que thử thai được lấy đúng phương pháp cùng với có kết trái chính xác lúc đảm bảo những yếu tố xuất xứ xuất xứ, còn hạn dùng và dùng đúng chỉ dẫn. chị em phụ nữ cần đọc kỹ chỉ định dùng và kiểm tra tin cậy que thử trước lúc lấy. Ngoại trừ một số trường hợp như : lấy que thử chưa đạt yêu cầu, dùng sai lệch chỉ định, que thử hết hạn sử dụng.... thì mới cho kết quả không chuẩn xác còn phần lớn những kiểm tra thử que ở nhà với que thử đều cho kết quả chính xác đến 97%.

Que thử que có khả năng sử dụng trong bất kỳ thời điểm nào hàng ngày, song là lúc tiểu tiện ban sáng kịp thời. Có những kiểu que thử nhạy cảm nhận thấy có bầu trước khi bạn có dấu hiệu nhận biết bị chậm kinh nguyệt tuy nhiên kết trái có nguy cơ không chuẩn xác. Trước lúc thực hiện thử que thử thai hạn chế dùng nhiều nước do như thế hormone hCG trong nước tiểu có nguy cơ mắc loãng kết quả không chuẩn xác.

Nếu như kết quả vẫn chưa như yêu cầu, bạn có thể xét nghiệm 2 – 3 lần hoặc đợi đợi một số hôm sau cùng với thử lại. Nếu tiếp tục để ý mà bạn vẫn xuất hiện "rụng rêu" chưa trở lại thì bạn cần đi khám tại một số phòng khám phụ khoa để tìm nguyên do và có hướng xử lý khoa học.

các bước lấy que thử thai cực kỳ dễ thực hiện :

- Bước một : sử dụng nước đái vào 1 cốc nhỏ

- Bước 2 : Bóc túi chứa que thử thai

- Bước 3 : Cắm que thử theo hướng mũi tên chỉ xuống Tiếp đó cắm vào cốc nước đái sao cho mặt nước tiểu không ngập quá mũi tên.

- Bước 4 : đợi 5 phút để có khả năng đọc kết quả. Sau 5 phút bạn sẽ xuất hiện vạch màu hồng thấy trên que thử thai dấu hiệu cảnh báo việc thăm khám hoàn tất. Nếu thấy vạch hồng thứ 2 ngay dưới vạch tiên thì kết trái bạn từng có bầu Nếu như không thấy vạch hồng thứ 2 có nghĩa là bạn không có thai.

Các cách thử que thử thai không giống cho hiệu quả chuẩn xác

Theo như [bác sĩ Lê Văn Điển](#) ngoài biện pháp lấy que thử, để chắc hẳn hơn bạn có nguy cơ tới một số bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa phụ khoa gây những kiểm tra cần thiết để định vị bản thân mang thai hoặc không. rõ ràng những biện pháp thử thai chính xác Hiện nay :

- xét nghiệm nước đái : Đây được coi là cách xét nghiệm cho kết quả rất chính xác, được tiến hành sau khi có con tầm khoảng 2 tuần đối với độ chuẩn xác trên 90%. tuy vậy, để đạt kết quả đáng uy tín thì bạn nên kiểm tra sau 6 tuần mang bầu.

- xét nghiệm máu : thử que với giải pháp kiểm tra máu cũng là giải pháp tương đối hay bất gập, bằng giải pháp này các chuyên gia sẽ phát hiện nội tiết tố hCG trong máu từ vô cùng kịp thời, chỉ sau lúc thụ thai tầm khoảng 2 tuần là có thể biết kết trái.

- Thử nồng độ beta hCG : cách này có nguy cơ biết chính xác hàm lượng hormone hCG trong máu, độ chuẩn xác cực kỳ cao vì nó có thể phát hiện ngay cả lúc số lượng hormone này cực không cao. vì độ chuẩn xác của nó cần có thể đoán trước các rủi ro có khả năng tiếp diễn trong khi có thai, là biết được hiện tượng trứng di chuyển sai lầm chỗ và các rủi ro mang bầu, tuyệt nhiên khi hàm lượng hCG sụt giảm nh chóng.

- thử thai với cách siêu âm : việc siêu âm trong vòng 12 tuần từ sau khi có thai sẽ giúp cho chị em phụ nữ xác định việc có bầu mà không cần phải xét nghiệm phía bên trong.

Hi vọng đối với một số chia sẻ của trinhgiangloi.webflow.io trên, những bạn từng có câu trả lời cho thắc mắc sau giao hợp bao nhiêu lâu thì thử que chính xác. Nếu bạn đang muốn thăm khám xem bản thân có bầu hay không, có nguy cơ mua que thử để kiểm tra ngay tại nhà hoặc tới phòng khám chuyên khoa chuyên khoa để làm cho xét nghiệm rõ ràng.